

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 29 ธ.ค. 2560 หน้า 6 เรื่อง พลังงานทดแทน

เอกชนขอ 'ศิริ' ชัดเจนนโยบาย

- หนุนพลังงานทดแทน Q1 ปีหน้ารัฐ
- หวังทำแผนลงทุนได้เป๊ะตามรัฐ

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการจากธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่ต้องการให้กระทรวงพลังงานสรุปความชัดเจนที่จะดำเนินการในเรื่องการส่งเสริมพลังงานทดแทนของปีหน้าและแผนในอนาคตให้ชัดเจนภายในไตรมาส 1 ปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยส่วนหนึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลต้องมองความเหมาะสมและผลที่จะเกิดกับภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ แต่อยากให้ภาครัฐเร่งสรุปโดยเร็วเพื่อให้เอกชนเห็นถึงทิศทางในอนาคตสำหรับกำหนดแผนลงทุน นอกจากนี้ ยังติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อปเสรี) ที่มีการดึงเรื่องไว้ เนื่องจากภาครัฐยังเห็นว่าไม่เสรีอย่างแท้จริง เพราะมีการกำหนดโควตา ซึ่งเรื่องนี้อยากให้มีความชัดเจนโดยเร็วเช่นกัน

“เข้าใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ต้อง

วางแผนการทำงานหลายอย่าง และต้องจัดลำดับ แต่หากเป็นไปได้อยากเห็นความชัดเจนในไตรมาสแรก” แหล่งข่าวกล่าว และว่า สำหรับทิศทางพลังงานทดแทนปี 2561 เบื้องต้นประเมินว่าพลังงานทดแทน



ศิริ จิระพงษ์พันธ์

ที่มาแรงและต้องจับตาคือ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ที่ต้นทุนการติดตั้งลดลงต่อเนื่องทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงง่ายขึ้น และยังมีการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (วีเอลพีพี) อาจได้รับความสนใจจากเอกชนมากขึ้น

รายงานข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจงว่า ช่วงปี 2561-2563 จะมีไฟฟ้าต้องจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (เอสซีไอดี) เกือบ 900 เมกะวัตต์ โดยเป็นแผนรับซื้อไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และที่ประกาศรับซื้อแล้ว ซึ่ง กกพ.เตรียมออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในต้นปี 2561

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสท์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 29 ธ.ค. 2560 หน้า A5 เรื่อง พลังงานทดแทน

รัฐเคาะแผนซื้อไฟ

โปสท์ทูเดย์ - เอกชนโอดกระทรวงพลังงานเร่งออกแผนพลังงานทดแทนเพื่อวางกรอบรับซื้อไฟฟ้าให้ชัดเจนไตรมาสแรกปี 2561

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่ต้องการให้กระทรวงพลังงานสรุปความชัดเจนของนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนปี 2561 ให้ได้ภายในไตรมาสแรก เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโรงไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบ โดยส่วนหนึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลต้องมองความเหมาะสมและผลที่จะเกิดกับภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ แต่อยากให้ภาครัฐเร่งสรุปออกมาโดยเร็ว

ทั้งนี้ ภาคเอกชนยังอยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อปเสริ) ที่มีการชะลอเรื่องไว้ เพราะรัฐมองว่าไม่ใช่การเปิดเสรีอย่างแท้จริง เนื่องจากมีการกำหนดโควตา

สำหรับทิศทางพลังงานทดแทนในปี 2561 เบื้องต้นประเมินว่า พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองคือ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งปัจจุบันต้นทุนการติดตั้งลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (วีเอสพีพี) ที่อาจจะได้รับความสนใจจากเอกชนมากขึ้น เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก วงเงินลงทุนไม่สูงมากเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งว่า ช่วงปี 2561-2563 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ต้อง

จ่ายเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (เอสซีโอดี) เกือบ 900 เมกะวัตต์ โดยเป็นแผนรับซื้อไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และมีการประกาศรับซื้อแล้ว แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ระยะ 2 ในส่วนโซลาร์ราชการ 100 เมกะวัตต์ และโซลาร์สหกรณ์ 119 เมกะวัตต์ จะเข้าระบบเดือน ธ.ค. 2561

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส ในรูปแบบเอฟไอทีบีติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เข้าระบบเดือน มิ.ย. 2562 การผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์ เข้าระบบเดือน ธ.ค. 2562 และการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงผสมผสาน (เอสพีพี ไฮบริด) 300 เมกะวัตต์ เข้าระบบตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้น ■